



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

.....
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ วรรค ๔ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสมพงษ์ มิตสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพูน แดกโพธิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	พูน แดกโพธิ์	
๒	นางสาวสุนันท์ กระพือพงษ์	เลขานุการสภา อบต.	สุนันท์ กระพือพงษ์	
๓	นางสวัสดี เยี่ยงอย่าง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	สวัสดี เยี่ยงอย่าง	
๔	นางบรรจง ร่มเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	บรรจง ร่มเรือง	
๕	นางจิราวรรณ สุดพลับ	รองประธานสภาฯ	จิราวรรณ สุดพลับ	
๖	นายสำเร็จ มิ่งพิมาย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒๐	สำเร็จ มิ่งพิมาย	
๗	นางลำยองค์ ราวพิมาย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	ลำยองค์ ราวพิมาย	
๘	นายประภากร อยู่เย็น	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	ประภากร อยู่เย็น	
๙	นายบัญญัติ ทะเลดอน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	บัญญัติ ทะเลดอน	
๑๐	นายณรงค์ศักดิ์ รววมพิมาย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	ณรงค์ศักดิ์ รววมพิมาย	
๑๑	นายชูชาติ เทือกพุทรา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ชูชาติ เทือกพุทรา	
๑๒	นายณรงค์ มิ่งพิมาย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ณรงค์ มิ่งพิมาย	
๑๓	นายสายชล ยิ้มน้อย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	สายชล ยิ้มน้อย	
๑๔	นายชัยยงค์ พอดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ชัยยงค์ พอดี	
๑๕	นายบุญเสริม กรวดกระโทก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	บุญเสริม กรวดกระโทก	
๑๖	นายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	ประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์	
๑๗	นายประจวบ เนื่อนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ประจวบ เนื่อนา	
๑๘	นายมนตรี เด่นดวง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	มนตรี เด่นดวง	
๑๙	นางสาวมัทนา อิ่มเพ็ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	มัทนา อิ่มเพ็ง	
๒๐	นายสมพงษ์ มิตสันเทียะ	ประธานสภาฯ	สมพงษ์ มิตสันเทียะ	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภาชิต แสนแจ็ก	นายก อบต.หนองระเวียง	ภาชิต แสนแจ็ก	
๒	นายปราณีศิลป์ ปราสาทสูง	รองนายก อบต.หนองระเวียง	ปราณีศิลป์ ปราสาทสูง	
๓	นายสมควร อาศัยไร่	รองนายก อบต.หนองระเวียง	สมควร อาศัยไร่	
๔	นายสมัย ดีกล้า	เลขานุการนายกฯ	สมัย ดีกล้า	
๕	นางสาวลลิตยา ศักดิ์ศรี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗	ลลิตยา ศักดิ์ศรี	
๖	นายณัฐธากร จำยอม	ผอ. กองส่งเสริมการเกษตร	ณัฐธากร จำยอม	
๗	นางสาวสุชาดา สมสวนจิต	ปลัด อบต.หนองระเวียง	สุชาดา สมสวนจิต	
๘	นางสาวภัททิยา สมสวนจิต	รองปลัด อบต.หนองระเวียง	ภัททิยา สมสวนจิต	
๙	นางสาวน้ำทิพย์ ชอบใจ	ผอ. กองสวัสดิการสังคม	น้ำทิพย์ ชอบใจ	
๑๐	นางสุกัญญา อุดมผล	นักวิชาการการเงินและบัญชี	สุกัญญา อุดมผล	
๑๑	นางมนัสดา โสมทองกลาง	นักวิชาการสุขาภิบาล	มนัสดา โสมทองกลาง	
๑๒	นางสาวประสिता งามพิมาย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ	ประสिता งามพิมาย	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภา อบต. ครบแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จัดรูปเขียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

จัดรูปเขียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.สมาชิก อบต.มาครบทุกคน

๒.ในส่วนของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมาชิก อบต.ทุกท่านทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

๑.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สมาชิก อบต.ทุกท่านคงได้ตรวจรายงานการประชุมที่จัดเตรียมให้สมาชิกไว้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

กระทู้ถาม

เนื่องจากไม่มีสมาชิก อบต. ยื่นกระทู้ต่อประธานสภาฯ ผมขอผ่านไป วาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ยุติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ ๔.๑.๑ วาระที่ ๒ แปรญัตติ

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ

นายประภากร เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมติที่ประชุมได้รับหลักการในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และได้กำหนดระยะเวลายื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๖, ๑๗

และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้ คณะกรรมการแปรรูปดำเนินการแปรรูปตามขั้นตอนนั้น คณะกรรมการแปรรูปได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ครบกำหนด ระยะเวลาที่กำหนดแล้ว และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามี ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ผู้ใดมายื่น คำเสนอขอแปรรูป และได้ใช้เวลาในการพิจารณา โดยละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อใดตอนใด จึงมีมติคงตามร่าง เดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงได้เสนอและที่ประชุม ได้รับหลักการไว้

ประธานสภาฯ

ครับ ไม่มีการแปรรูปในวาระที่ ๒ ผมก็จะผ่านไปเป็นวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

๔.๑.๒ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กระผมจึงขอมติที่ประชุมครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ

ประธานสภาฯ

(สมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง)

สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ

(ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือ)

ที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ ๑๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๒ เสียง

สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๐ คน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ที่เสนอใหม่

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต. ทุกท่าน ผมนายภานุชิต แสนแจ็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงในเรื่องการจัดการน้ำลำจักราช ผมได้นำเรียนไปยังท่านนายอำเภอได้รับทราบข้อมูลไปแล้วในการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของคุณอำเภอและผมเองได้คุยกับกรมเจ้าท่ามีหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ที่เกิดจากน้ำเอ่อล้นจากลำจักราชทางน้ำไหลไม่สะดวกน้ำตื้นเงินมีกิ่งไม้กอไผ่กีดขวางทางน้ำทำให้น้ำไม่สามารถไหลสะดวกได้ ในเรื่อง การจัดการน้ำผมได้คุยกับกรมเจ้าท่าและทางเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ถ่ายรูป นำเสนอจุดพิกัดทางอากาศและได้นำเสนอท่านนายอำเภอและยื่นเรื่องไปยัง อำเภอแล้วและทางอำเภอได้ประสานงานไปยังกรมเจ้าท่าและหมู่ที่๑๗ ใน ส่วนของคลองน้ำในพื้นที่ส่วนการเกษตรมีการนำท่อไปใส่ในส่วนของ ของ

ตำบลหนองระเวียงและตำบลธารละหลอดไม่ยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่น้ำไหลไม่สะดวกผมได้ประสานกับทางนายกแจ่ม เม้ากลาง ได้ไปดูพื้นที่เพราะอยู่ในพื้นที่ตำบลธารละหลอดก็ได้จัดการและรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้แล้วและทางตำบลธารละหลอดได้ดำเนินการส่งเอกสารไปทางอำเภอเรียบร้อยแล้ว หมู่ที่ ๑๐ ในเรื่องของบล็อกคอนเวิร์สที่ไม่พอต่อการระบายน้ำทำให้เกิดน้ำไหลไม่สะดวกให้ใส่บล็อกคอนเวิร์สเพื่อให้ระบายน้ำเพิ่มเติมแต่ถ้าใส่บล็อกคอนเวิร์สที่ได้นำเสนอมาผมคาดว่าน้ำไหลเซาะบริเวณพื้นที่ที่ใกล้เคียงจะนั้นผมได้ไปสำรวจและจะสามารถดำเนินการทำตรงด้านหน้าได้หรือไม่เพราะบล็อกคอนเวิร์สอยู่ในส่วนด้านหน้าพอดีในส่วนของการใส่ท่อสองท่อตรงนั้นถ้าจะต้องทำด้านหน้าหรือเป็นคลองและข้ามไปฝั่งตรงข้ามตอนนี้น้ำตื้นเขินทำให้น้ำระบายไม่ทันในส่วนตรงนี้ก็จะได้แก้ไขปัญหาในทุกหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับลำจักราชน้ำเอ่อล้นไหลไม่ทัน ในส่วนการแก้ไขในระยะยาวและในระยะสั้นผมจะรีบดำเนินการและนำเสนออีกกับทางอำเภอเรียบร้อยแล้วและร่วมแก้ไขปัญหาตรงนี้ร่วมกันครับขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านประธานครับ

นายประภากร

เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประภากร อยู่เย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ ชาวบ้านสอบถามเรื่องวางท่อหน้า อบต.หนองระเวียง ชาวบ้านสอบถามเมื่อไหร่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียนถามผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและผมจะนำข้อมูลไปบอกกล่าวชาวบ้านให้ทราบเกิดจากสาเหตุอะไรครับขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อบต.

ในส่วนขอโครงการแต่ละโครงการผู้รับเหมาได้ตามสัญญาที่มีระยะเวลาในการส่งมอบงานเรื่องนี้ผมได้นำเรียนให้ที่ประชุมแล้ว เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุ ผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ผมมีความเป็นห่วงพี่น้องชาวตำบลหนองระเวียงเช่นกันครับ ท่านที่รับผิดชอบและดูแลเอกสารสัญญาในส่วนที่ผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้า ผมได้ขอคุณในส่วนสัญญาเพื่อดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านบุญเสริม ครับ

นายบุญเสริม

เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญเสริม กรวดกระโทก สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ ผมขอเรียนไปยังเขตผู้รับผิดชอบหมู่ที่ ๑๘ กับหมู่ที่ ๑๔ ครับเรื่องต้นต้นไม้ที่ปกคลุมบนถนนจากหมู่ที่ ๑๘ ไปยังหมู่ที่ ๑๔ อยากปรึกษาท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และท่านนายก อบต.ผมอยากให้ตัดกิ่งไม้ด้านทิศใต้เพราะมีรถบรรทุกและรถเล็กสัญจรไปมา ผมอยากปรึกษาให้ตัดกิ่งไม้ ออก ขออนุญาตนำเรียนท่านนายก อบต. เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านลำยองค์ ครับ

นางลำยองค์

เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางลำยองค์ รวพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ จากการเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ขับออกมาชนกับรถบรรทุก

- ๑๘ ล้อ น่าจะเกิดจากมีต้นไม้ ตันกล้วยและกอไม้บดบังรถบรรทุก ๑๘ ล้อทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุ น่าจะมองไม่เห็นรถบรรทุก ๑๘ ล้อที่กำลังขับผ่านมาจึงทำให้เกิดการชนที่รถบรรทุก ๑๘ ล้อ และทำให้เสียชีวิตขณะที่ชนกับรถบรรทุก ๑๘ ล้อค่ะ ขอบคุณค่ะ
- ประธานสภาฯ อย่างที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔ ได้แจ้งมานั้นก็อยากให้เกิดการพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตผมขอฝากท่านรองประธานสภาฯ ได้จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยด้วยครับ เชิญท่านสายชลครับ
- นายสายชล เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสายชล ยิ้มน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ ผมขอกล่าวขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวตำบลหนองระเวียงทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่ ๔ ในทุกโครงการและเรื่องน้ำท่วมทุกปีหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตั้งแต่ผมได้มาอาศัยอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ไม่ได้รับการแก้ไข ผมได้เข้าไปปรึกษาท่านนายก อบต. ท่านนายก อบต. ได้ลงมาตรวจสอบแก้ไขในส่วนในพื้นที่ของชาวบ้านที่ติดลำจักราซมีปัญหาคะเพาะมาจากอำเภอนองบุญมากมาจากลำจักราซและมารวมอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ถ้ามีการแก้ไขผมจะประชุมและปรึกษากับชาวบ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่อยู่ในเขตของชาวบ้านหรือไม่เราจะแก้ไขพื้นที่ตรงไหนได้อย่างไรผมจะนำข้อมูลและนำไปเรียนกับท่านนายก อบต. อีกครั้ง ขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ
- นายก อบต. ผมได้ปรึกษากับกรมเจ้าท่าพื้นที่ลำน้ำต่างๆกรมเจ้าท่าได้กันพื้นที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางกรมเจ้าท่าได้แจ้งผมว่าไม่ต้องกังวล แต่ก่อนที่จะดำเนินการผมต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่ดังกล่าวทราบก่อนถ้าไม่แจ้งให้ชาวบ้านรับทราบก่อนจะเริ่มดำเนินการและอาจจะพื้นที่สาธารณะต้องแจ้งให้ทราบก่อนแต่ถ้าในการแก้ปัญหาส่วนรวมที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในส่วนโครงการดำเนินงานก็อยากจะให้เป็นที่ เป็นของกรมเจ้าท่าดำเนินการให้โครงการดำเนินการไปอย่างราบรื่นให้ผู้รับผลกระทบไว้วางใจไม่อยากจะให้เกิดปัญหาในส่วนของผมจึงนำเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ
- ประธานสภาฯ เชิญท่านมนตรี ครับ
- นายมนตรี เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายมนตรี เค้นดวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗ ผมขอปรึกษาเรื่องของโครงการขุดลอกคลองปากอ่าว ผมขอเสนอว่าโครงการขุดลอกคลองปากอ่าวไม่ต้องขุดลอกแล้วก็ได้ครับน้ำท่วมไหลไปหมดแล้ว ผมขอปรึกษาท่านนายก อบต. และสมาชิก อบต. ทุกท่านผมอยากจะให้เปลี่ยนโครงการจากขุดลอกคลองปากอ่าวไปทำเป็นโครงการอื่นได้ไหมครับไปขุดลอกคลองที่ต้นเขินที่ไม้ไขโคลงปากอ่าว ขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ โครงการขุดลอกคลองปากอ่าวทางบริษัทอุตสาหกรรมโคราช ได้นำเรื่องไปประสานกับกรมเจ้าท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวได้ เชิญท่านณรงค์ครับ

นายณรงค์ เรียงประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายณรงค์ มิ่งพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ โครงการขุดลอกคลองปากอ่าวเปลี่ยนเป็น โครงการอื่นไม่ได้ครับเพราะผมได้นำสำเนาบัตรประชาชนหมู่ที่ ๑๑ ไปให้กับ ทางบริษัทอุตสาหกรรมโคราชแล้วครับและกรมเจ้าท่าเซ็นอนุมัติโครงการขุด ลอกคลองอ่าวเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอน้ำแห้งแล้วจะดำเนินการขุดลอก ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ ขอเชิญ ครับ เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ที่ได้มาประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.

(ลงชื่อ) สุวพันธ์ กระจีพอพงษ์ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุวพันธ์ กระจีพอพงษ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(ลงชื่อ) สวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(นางสวัสดิ์ เยี่ยงอย่าง)

(ลงชื่อ) ประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(นายประดิษฐ์ ชัยสิทธิ์)

(ลงชื่อ) ล้ายงค์ ราวพิมาย กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(นางล้ายงค์ ราวพิมาย)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง...ได้รับรองรายงาน.....
การประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) สมพงษ์ มิตสันเมียะ
(นายสมพงษ์ มิตสันเมียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

